



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่องรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ และกำหนดสอบคัดเลือก
ภาค ก และภาค ข ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
และประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ให้ผู้สมัครสอบที่ไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกดังกล่าว
สามารถส่งหนังสือเอกสารหลักฐานที่กักท้วงหรือโต้แย้ง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี ชุมพร เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ นั้น

บัดนี้ ผู้สมัคร ราย นางสาวภัทราพร ไชยรักษา รหัสประจำตัวผู้สมัคร ๒๔๐๒๑๐๑๐
กลุ่มวิชาเอก ดนตรี/ดนตรีศึกษา ส่งหนังสือเอกสารหลักฐานสำหรับการจ้างที่แสดงว่าเป็นเงินรายได้
ของสถานศึกษาเพิ่มเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พิจารณาแล้วปรากฏว่า
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ผู้สมัครดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เพิ่มเติม) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประชาคม จันทระขิต)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดนตรี/ดนตรีศึกษา (รหัสวิชา 21)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	24021010	นางสาวภัทราพร ไชยรักษา	ห้องสอบ 425
			อาคารมรินทร์ ปัจจักษ์ภักดี
			โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
			